

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
พัฒนาวารสารคณะครุศาสตร์	6701000023	45,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์ที่ : 04, 1.4 ยกกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 9 จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตที่เรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 1.4.4 พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ

สถานภาพของงาน/โครงการ งานเดิม งานใหม่ โครงการเดิม โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ งานตามพันธกิจ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ การเรียนการสอน วิจัย อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) โดยได้จัดทำยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางและกรอบการดำเนินงานในด้านการเรียนการสอน การสร้างกระบวนการพัฒนานักศึกษา เพื่อความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้นักศึกษาตาม อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการทำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

จากความสำคัญดังกล่าว คณะครุศาสตร์ในฐานะเป็นผู้ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูประจำการเห็นความสำคัญในการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย สนับสนุนทุนวิจัย สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือการจดทรัพย์สินทางปัญญาผลงานวิจัย และการจัดทำวารสารครุศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน ให้มีมาตรฐาน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการจัดทำวารสารคณะครุศาสตร์

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
วารสารคณะครุศาสตร์		เชิงปริมาณ 1. จำนวนครั้งของการจัดทำวารสารคณะครุศาสตร์	2 (ครั้ง)
		เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	100 (ร้อยละ)

		คณะครุศาสตร์ 2. ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมวารสารเพื่อ เข้าฐานTCI เชิงเวลา 1. ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	3 (ระดับ) ไตรมาสที่ 3 - 4
--	--	--	--------------------------------------

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
							ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. ค่าตอบแทน ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม	1 ครั้ง	20,080				20,080					1 ครั้ง	20,080		
2. การศึกษาดูงานการ พัฒนาวารสารคณะครุ ศาสตร์	1 ครั้ง	24,920				24,920							1 ครั้ง	24,920
รวม		45,000				45,000	0	0	0	0	1	20,080	1	24,920

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

คณะครุศาสตร์ มีวารสารสำหรับเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินร้อยละของงานวิจัยที่	บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร	แบบประเมิน	ร้อยละ	ร้อยละ 100

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์				
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	อาจารย์ / นักศึกษา / ครู / นักวิจัย	แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการ	ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ไม่น้อยกว่า 3.51
เพื่อประเมินความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมวารสารครุศาสตร์เพื่อเข้าฐานTCI	รายงานผลการดำเนินงาน	ประเมินความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมวารสารครุศาสตร์เพื่อเข้าฐานTCI โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน	ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เกณฑ์ในการประเมินความสำเร็จ ระดับที่ 1 จำนวนบทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่สามารถขั้บมิติในระบบ ThaiJo ตรงตามรอบปีวารสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ระดับที่ 2 จำนวนบทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่สามารถขั้บมิติในระบบ ThaiJo ตรงตามรอบปีวารสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ระดับที่ 3 จำนวนบทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่สามารถขั้บมิติในระบบ ThaiJo ตรงตามรอบปีวารสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ระดับที่ 4 จำนวนบทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่สามารถขั้บมิติในระบบ ThaiJo ตรงตามรอบปีวารสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
-------------	-----------	---

8, เงินอุดหนุน	45,000	<p>ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม 20,080 บาท</p> <p>ค่าตอบแทน 16,000 บาท</p> <p>- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม 16 คน x 1,000 บาท = 16,000 บาท</p> <p>ค่าวัสดุอุปกรณ์ 4,080 บาท</p> <p>- วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม (ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ) 4,080 บาท</p> <p>กิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาวารสารคณะครุศาสตร์ 24,920 บาท</p> <p>ค่าใช้จ่าย 24,920 บาท</p> <p>- เบี้ยเลี้ยง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ 11 คน x 3 วัน x 240 บาท = 7,920 บาท</p> <p>- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณการ) รถตู้ 5,000 บาท</p> <p>- ค่าที่พัก 2 คืน x 6 ห้อง x 1,000 บาท = 12,000 บาท</p>
----------------	--------	---

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางอรทัย อนุรักษวัฒน์)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวีโรจน์)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนอยู่ไม่ครบกิจกรรมตามกำหนดการ	1. เพิ่มมาตรการเช็คชื่อหรือสร้างแรงจูงใจด้วยการให้แรงเสริมด้านบวก

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง

1. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ		*	
---	--	---	--

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนอยู่ไม่ครบกิจกรรมตามกำหนดการ	เพิ่มมาตรการเช็คชื่อหรือสร้างแรงจูงใจด้วยการให้แรงเสริมด้านบวก
การดำเนินการวิจัยไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด	กำหนดมาตรการเรื่องการรายงานความก้าวหน้าในการทำวิจัยเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
คณาจารย์และนักศึกษา บูรณาการงานวิจัยกับงาน บริการวิชาการได้	คณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์	คณาจารย์และนักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ ทักษะการจัดการทำ ผลงานวิจัยที่บูรณาการงาน บริการวิชาการ	ระดับดี	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	นางอรทัย อนุรักษวัฒนะ